



The Cursillo® Movement

National Cursillo® Center • P.O. Box 799 • Jarrell, TX 76537 • 512-746-2020 • Fax 512-746-2030 • www.natl-cursillo.org

Vai Trò của Giáo Dân Lãnh Đạo Trong PT Cursillo

Source: Workshop presentation by Jim Santos (Archdiocese of New York Cursillo) at National Cursillo Encounter, Hofstra University, Hempstead, New York - July 27, 2013.

" *Lạy Chúa Thánh thần, xin xuống tràn đầy tâm hồn người tín hữu Chúa, và nhóm lửa tình yêu trong lòng chúng con. Xin sai Thánh Thần Chúa xuống, để Ngài tác tạo tâm hồn chúng con. Và Chúa sẽ canh tân mặt đất.*

Chúng ta hãy cầu nguyện.

Lạy Chúa, Chúa đã dùng ánh sáng Thánh Thần Chúa để giáo huấn lòng người tín hữu. Xin cũng nhờ Thánh Thần Chúa cho chúng con nên khôn ngoan thực sự, và hằng được vui hưởng sự an ủi của Người. Nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen."

Vì bài nói này có tựa đề Vai Trò Giáo Dân Lãnh Đạo trong PT Cursillo, tôi nghĩ cách tốt nhất nên bắt đầu bằng cách hỏi chính chúng ta ai là Giáo Dân Lãnh Đạo trong PT Cursillo? Bạn có thể nói rằng tất cả những thành viên VPĐH của bạn là thành phần lãnh đạo Cursillo. Hoặc có lẽ bạn có thể nói tất cả những người tham dự Trường LE là thành phần lãnh đạo Cursillo. Bạn nghĩ không sai trong cả hai trường hợp, nhưng bạn cũng không hoàn toàn đúng cả hai. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thay đổi một chữ trong câu này như sau: "*Làm bạn, là bạn, và mang bạn đến với Chúa*" thành ra "*Làm bạn, là bạn, và **hướng dẫn** bạn đến với Chúa*". Như vậy, chắc các bạn phải nhận ra là tất cả Cursillistas đều là thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo, vì tất cả chúng ta đã trải nghiệm ba cuộc gặp gỡ căn bản trong Khóa Cursillo ba ngày cuối tuần và tất cả chúng ta biết đây là những điều chúng ta được mời gọi thi hành. Chúng ta được mời gọi để *hướng dẫn* người khác đến với Chúa Kitô. Như vậy, bài chia sẻ này nói về cách làm thế nào để **làm bạn, là bạn, và hướng dẫn bạn đến với Chúa**; thậm chí chúng ta cũng sẽ nói chút ít về những gì chúng ta nên làm nếu bạn chúng ta muốn tham dự Khóa Cursillo Ba Ngày.

Mọi Cursillistas đã trải qua cuộc hành trình trong giai đoạn Tiền Cursillo, Khóa Cursillo Ba Ngày Cuối Tuần, và Hậu Cursillo thì đã đạt được hai điều. Gần như chắc chắn, thậm chí chúng ta cũng không nhận ra rằng chúng ta đã nhận được những điều này. Vậy đó là điều gì mà chúng ta đã cố công đạt được? Điều đầu tiên chúng ta có là một Phương Thức. Phương Thức này đã được ông Eduardo Bonnin truyền đạt cho chúng ta và bao gồm thông điệp của các rollos, phương pháp và mục đích của PT Cursillo. Ba yếu tố của phương thức này (thông điệp, phương pháp và mục đích) là những thứ mà tất cả chúng ta cố gắng có được trong đời sống của chúng ta, bởi vì nếu chúng ta có thể kết nạp thông điệp của các rollos, và sống phương pháp của Hội Nhóm và Ultreya, cùng hiểu rõ mục đích của Cursillo, thì chúng ta sẽ thật sự sống Cursillo.

Điều thứ hai chúng ta đã lãnh nhận được là hiểu biết Thần Khí và Chuẩn Mực. Với Thần Khí chúng ta có ý muốn nói là khi với tư cách Cursillistas chúng ta muốn sống lý tưởng của chúng ta một cách có ý thức và luôn luôn tăng trưởng trong Ơn Sủng. Với Chuẩn Mực, chúng ta có ý muốn nói điểm tập trung mọi nỗ lực của chúng ta sẽ là mãi mãi giữ tinh thần này hòa nhịp với Thần Khí Thiên Chúa. Nói cách khác, chúng ta nhìn thấy nhu cầu gìn giữ ý muốn của chúng ta hợp với Ý Thiên Chúa. Ông Eduardo Bonnin bảo rằng mọi người phạm đều suy nghĩ, ước muốn, và hành động. Điều này dĩ nhiên phù hợp với trí tuệ, tâm hồn, và ý chí. Chính chiếc kiềng ba chân nội tâm này cho chúng ta trọng tâm điểm mà chúng ta gọi là chuẩn mực và giúp chúng ta đo lường sự hiệu quả của chúng ta trong tư cách lãnh đạo Cursillo trong môi trường của chúng ta.

Chúng ta cần nhận ra rằng tất cả chúng ta đang hành trình về mặt tâm linh; một cuộc hành trình mà chúng ta cùng đồng hành với Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn chúng ta trong nỗ lực đi theo Chúa Kitô. Và nếu kiến thức của chúng ta về Cursillo và là Kitô hữu chẳng khác hơn những gì chúng ta nghe thấy trong Khóa Cursillo Cuối Tuần, mà nó không trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta, thì hiệu quả của chúng ta trong cuộc hành trình này, cũng như khoảng cách chúng ta sẽ đi trong cuộc hành trình này, sẽ không kết hợp chặt chẽ với tiềm năng của chúng ta. Tuy nhiên, nếu kiến thức của chúng ta về Cursillo và là Kitô hữu thực sự trở thành một phần của chúng ta trong và thông qua Chúa Giêsu Kitô thì hiệu quả của chúng ta gia tăng và quãng đường chúng ta đi sẽ rất tuyệt vời. Thần Khí là những gì thúc đẩy cuộc hành trình; nghĩa là chúng ta sẽ được hiệu quả như thế nào trong cuộc hành trình. Chuẩn mực sẽ luôn luôn đo lường quãng đường chúng ta đi.

Vậy để tổng kết xem chuẩn mực và thần khí là gì, đó là những gì khích lệ và thúc đẩy chúng ta trong cuộc hành trình của chúng ta. Dĩ nhiên có hơn một chuẩn mực và thần khí; chính yếu đây là những gì chúng ta xem xét trong Rollo Lý Tưởng trong Khóa Cursillo Ba Ngày Cuối Tuần. Chúng ta phải luôn luôn nhận ra những ý tưởng hay chuẩn mực nào ảnh hưởng đến chúng ta và thần khí nào đánh động chúng ta. Chẳng hạn như, nếu cảm xúc là những gì đánh động chúng ta, thì có thể chúng ta sẽ không được hiệu quả trong cuộc hành trình hoặc đi càng xa càng có thể. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng phương thức do Cursillo cung cấp và hành xử theo chuẩn mực của Chúa Kitô và Thần Khí của Chúa, chúng ta sẽ trải nghiệm sức sản xuất lớn lao và có thể truyền giáo nhiều người trong khoảng không gian di động vương vức của chúng ta. Điều này, dĩ nhiên, là mục đích của Cursillo. Phương thức, thần khí và chuẩn mực là những gì chúng ta sử dụng để giữ cho mình tập trung vào Chúa Kitô. Một khi chúng ta tập trung vào Chúa, thì tự nhiên chúng ta muốn mời những người khác cùng đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình tâm linh tuyệt vời này.

Có một phương thức nào đó chúng ta có thể sử dụng để đưa tha nhân đến cùng Chúa không? Đó bạn đấy! Trong sách Cấu Trúc Các Tư Tưởng, Ông Eduardo Bonnin nói về một kỹ thuật quen gọi là *"bốn động tác của công việc tông đồ"*. Trước đó chúng ta nghe anh Michael Ciccocioppo nói với chúng ta về kỹ thuật này: Tìm Hiểu, Đặt Đền, Soi Sáng, và Thập Tụng. Một cách cơ bản đây là những bước đi trong tiến trình làm bạn, là bạn, và mang bạn đến với Chúa. Là Kitô hữu có nghĩa là đi theo Chúa. Lãnh Đạo trong PT Cursillo có nghĩa là không chỉ đi theo Chúa mà thôi nhưng còn phải đưa những người khác cùng đi với mình. Tuy nhiên, yêu cầu người ta loan báo Phúc Âm mà không cho họ công cụ để làm thì cũng giống như yêu cầu tài xế xe buýt rước khách

mà chiếc xe lại không có bánh xe. Thật sai lầm nếu PT Cursillo yêu cầu một Cursillista truyền giáo trong khoảng không gian di động vuông vức của họ mà không cho họ công cụ để thực hiện. Rủi thay hầu hết chúng ta đều không am hiểu hoặc hiểu sai lạc liên quan đến vấn đề này.

Nhiều người trở về từ Khóa Cursillo Ba Ngày với mong ước truyền bá Tin Mừng nhưng không có công cụ để thực hiện. Việc nhận ra rằng chúng ta có nhiều Cursillistas không có một sự hiểu biết thiết yếu về việc làm thế nào để truyền giáo, cần phải cho Trường Lãnh Đạo của chúng ta biết để Trường lo liệu cung ứng công cụ cho càng nhiều Cursillistas càng tốt để họ thành công. Chúng ta sẽ xem qua mỗi động tác của công việc tông đồ với chút ít chi tiết thêm vào bởi vì chính bốn động tác này là chức năng đích thực của một người lãnh đạo Cursillo.

Động tác đầu tiên là Tìm Hiểu.

Làm sao tôi có thể giúp bạn nếu tôi không hiểu biết bạn? Rollo đầu tiên mà ông Eduardo Bonnín khai triển là Nghiên Cứu Môi Trường. Rollo này đề nghị một phương pháp thiết thực để dành được con người và mang họ đến với Chúa. Việc nghiên cứu môi trường của người kia cần thiết hơn môi trường của bạn. Nó giúp chúng ta nghiên cứu và học hỏi Rollo này một cách kỹ lưỡng, chúng ta sẽ thấy rằng nó đưa chúng ta đến ba cuộc gặp gỡ thiết yếu được khám phá trong Khóa Cursillo Cuối Tuần, nhưng ý thức rằng những cuộc gặp gỡ này xảy ra không chỉ trong Khóa Học Cuối Tuần mà thôi. Đó là thực tại hàng ngày của chính mình, của Thiên Chúa, và của thế giới. Điều này cho chúng ta biết dành lấy tha nhân cho Chúa Kitô không nhất thiết để dạy dỗ người đó về mặt trí tuệ, nhưng về việc chiêm cảm tình họ.

Tôi làm việc trong một trường học công lập tại Port Jervis, New York, cách đây khoảng hai giờ đồng hồ đi xe. Người ta có thể nghĩ rằng đứng trước một lớp học là cơ hội tuyệt vời cho việc truyền bá Phúc Âm, và trong một dịp hiếm hoi một cơ hội tự nhiên xảy ra. Nhưng đó không phải là nơi mà việc truyền bá Phúc Âm thường diễn ra. Thông thường, truyền bá Phúc Âm diễn ra trong phòng ăn của giáo sư. Mỗi ngày chúng tôi ăn trưa, và chúng tôi nói về mọi đề tài: thể thao, chính trị vừa trong nước vừa trong học khu, thành tích học tập của các học sinh và những thất bại, du lịch, gia chánh, v.v. và v.v... Mỗi ngày tạo cho tôi cơ hội hiểu biết các đồng nghiệp của tôi rõ hơn. Tôi lắng nghe câu chuyện của họ, và tôi tìm hiểu về cuộc sống của họ. Dần dần, tôi biết được liên hệ của họ với Chúa như thế nào. Để tôi cho các bạn một thí dụ, mà tôi sẽ gọi là anh Joe.

Joe trẻ hơn tôi độ hai mươi tuổi, và anh ấy đã dạy được mười lăm năm nay. Anh ấy có vợ, chưa có con. Joe là một trong những người dễ thương nhất mà chắc các bạn cũng muốn gặp; anh là loại người luôn sẵn sàng cời áo tặng cho bạn nếu cần. Joe có trở ngại về lòng tự tin và có khuynh hướng bù đắp bằng cách cố gắng làm quá sức mình để làm hài lòng mọi người. Nhờ các Rollos của chúng ta mà tôi biết việc thiếu tự tin này phản ánh trong chính lòng tự trọng của anh ấy. Ngoài ra, Joe mất mẹ cách nay một năm rưỡi. Anh rất gần gũi với mẹ anh, và anh ấy vẫn còn đau khổ về sự mất mát này. Tôi nghĩ Joe biết chúng tôi là bạn bè và anh ấy có thể tin tưởng tôi về những gì anh ấy cho tôi biết.

Tôi nghĩ đây là nơi chúng ta tách rời việc truyền bá Phúc Âm thực sự ra khỏi nhà truyền giáo về một khái niệm truyền bá Phúc âm trên bục giảng. Chúng ta sẽ không thực sự thuyết phục bất kỳ ai bằng cách nói với họ về Chúa; không, ngay từ lúc ban đầu. Trước tiên, chúng ta phải được cảm tình của người ta, rồi mới giúp họ mở tâm trí để họ có thể chinh phục ý chí của họ. Chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu người ta trước tiên, chỉ sau đó chúng ta mới bắt đầu hiểu người ấy nghĩ như thế nào, muốn gì, và hành xử ra sao.

Chúng ta giờ đây có thể chuyển qua động tác thứ hai, đó là **Đặt Đẽ**.

Khi nói “đặt đẽ” chúng ta muốn ám chỉ giúp đỡ người ta biết cách xoay xở trong cuộc hành trình của họ. Một khi chúng ta hiểu biết người ta, và chỉ khi nào biết rõ người ấy, chúng ta mới biết đặt đẽ người này ở đâu. Luôn luôn và có lẽ với thiện ý, chúng ta bắt đầu nói cho người ấy những gì họ cần làm và nơi họ cần ở mà không cần phải thật sự biết những hoàn cảnh; họ nghĩ đến ra sao, họ muốn gì, hay họ hành xử cách nào. Một khi chúng ta hiểu biết bạn chúng ta, chúng ta sẽ ở vào vị thế có thể giúp các quyết định sống còn của họ. Chúng ta có thể cảm thấy thoải mái cho họ lời khuyên và bạn chúng ta sẽ không ngần ngại nhận lấy.

Nếu tôi bắt đầu đưa ra lời khuyên cho Joe sau mấy lần đầu tiên nói chuyện với anh ta, anh ấy chắc đã bỏ đi rồi. Nhưng với thời gian chúng tôi đã trở thành bạn thân; vợ tôi và tôi thậm chí còn đi chơi với Joe và vợ anh ấy nữa. Sự kiện này đã cho phép tôi nói với Joe một cách thoải mái về nhiều yếu tố của cuộc sống của anh ấy và thậm chí còn khuyên bảo anh ấy về nhiều quyết định của anh ấy. Chúng tôi mới chỉ bắt đầu đạt đến một điểm mà tôi có thể bắt đầu nói chuyện với Joe về cuộc hành trình đức tin của anh ấy.

Có ba yếu tố cần xem xét trong việc đặt đẽ bạn chúng ta trong chân lý của Chúa Kitô. Chúng ta nên hướng dẫn bạn chúng ta tìm đến Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống họ và cảm thấy Chúa Kitô luôn có mặt trong cuộc đời này và để tìm hiểu những gì Chúa Kitô muốn nơi họ đúng vào lúc cá biệt này. Chúng ta nên giúp đỡ bạn chúng ta sống một cách nhiệt tình và cố gắng sống trong ân sủng hầu bạn chúng ta sẽ lần lượt thu hút người khác đến với Chúa Kitô. Chúng ta nên nhắc nhở bạn chúng ta hãy đặt tất cả tài năng của họ (các tài năng đã được nhận ra và những tài năng sẽ được khám phá) để phục vụ Chúa Kitô. Cần có thời gian để tìm hiểu và đặt đẽ người ta bởi vì đôi khi cần có thời gian để xây dựng lòng tin trong tình bằng hữu và đôi khi cần có thời gian cho họ để nói với chúng ta họ là ai và hoàn cảnh của họ là gì. Như tôi đã nói, sau hai năm mà chỉ tới bây giờ tôi mới có thể bắt đầu thật sự ‘đặt đẽ’ anh Joe trong bối cảnh Chúa Kitô.

Động tác thứ ba là *Soi Sáng*.

Chúng ta sẽ soi sáng con người của bốn thực tại mà tất cả Cursillistas đều có. Bao nhiêu người trong các bạn biết là mình có bốn thực tại? Ừ, để tôi soi sáng cho bạn!

Trong sách Cấu Trúc Những Tư Tưởng trang 205-207 chúng ta đọc thấy Thiên Chúa đặt đẽ chúng ta vào bốn vùng khác nhau trong suốt cuộc đời. Những vùng này được liên kết với nhau và tạo nên các cơ phận của toàn bộ.

1. Vùng Trách nhiệm bao gồm tất cả các lĩnh vực cuộc sống, nơi mà chúng ta có thể có một thứ ảnh hưởng cụ thể và nhất định. Trong gia đình chúng ta, ở nơi làm việc của chúng ta, trong lúc chúng ta giải trí; thực chất là trong môi trường của chúng ta.

Khi nói về khoảng không gian di động vuông vức của chúng ta, chúng ta thật sự nói về Vùng Trách nhiệm. Chúng ta phải tránh khuynh hướng tham gia vào công việc tông đồ ngoài vùng trách nhiệm của chính chúng ta và khi làm như vậy thì lại bỏ bê môi trường Chúa đặt để chúng ta. Nếu chúng ta nhìn quá xa bên ngoài khoảng không gian di động vuông vức của chúng ta thì có thể chúng ta lỡ bỏ bê những gì đang xảy ra trong không gian vuông vức của chúng ta.

2. Vùng Được Chú Tâm tập trung về Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo. Ba chân này của chiếc kiềng ba chân, như tất cả chúng ta đều biết, là những thứ giúp chúng ta duy trì tâm hồn, lý trí và ý chí chúng ta liên kết và hòa hợp với Thánh Ý Chúa. Nếu hoặc khi chúng ta ngưng cầu nguyện, hoặc chúng ta ngưng học hỏi, hoặc chúng ta ngưng từ bỏ ý riêng của chúng ta vì Chúa, thì vùng này không còn toàn vẹn nữa. Nếu chuyện đó xảy ra, thì chúng ta không thể đạt hiệu quả trong Vùng Trách Nhiệm của chúng ta. Ta phải sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực qua một cuộc sống Sùng Đạo, Học Đạo, và Hành Đạo hầu lãnh trách nhiệm và chú tâm vào Chúa Kitô.

3. Vùng Do Chúa Quan Phòng Sắp Đặt là những gì Thiên Chúa cho phép hầu chúng ta có thể thánh thiện hơn. Khu vực này bao gồm tất cả lĩnh vực của đời sống ngoài ý muốn chúng ta mà chúng ta chỉ có thể ảnh hưởng trên nó bằng cầu nguyện mà thôi. Chẳng hạn như, khi Chúa cho phép một căn bệnh xảy ra trong gia đình, chúng ta không kiểm soát được ngoài việc cầu nguyện và chấp nhận thực tế đó. Tuy nhiên, nếu chiếc Kiềng Ba Chân của chúng ta không được tập trung vào Chúa, thật khó mà chấp nhận thực tại này.

4. Vùng Lý Tưởng Hóa hay tôi thích gọi là Vùng Ý Tưởng. Ông Eduardo Bonnín cho biết Vùng này bao gồm những ý tưởng, khát vọng, và sở thích mà chúng ta phóng lên trên lĩnh vực vô tận của sự Quan Phòng của Chúa. Nói cách khác, những thứ này đều là các bộ phận của cuộc sống chúng ta mà chúng ta cho đó là do Chúa mời gọi. Tuy nhiên, những tham vọng này có phải thực sự là ý Chúa hay không thì chúng ta phải cẩn thận phân biệt.

Tất cả chúng ta hành xử do những ý tưởng xem ra có thiết yếu hay không; nghĩa là một phần của kế hoạch của Chúa, thì quan trọng; nghĩa là một phần của kế hoạch riêng của chúng ta, hoặc ngẫu nhiên; nghĩa là không ai có kế hoạch gì cả. Chẳng hạn như, chúng ta có thể khao khát được làm Khóa Trưởng kỳ tới, hoặc làm Chủ Tịch VPĐH, hoặc thậm chí làm Điều Hợp Viên Miền. Nói một cách nghiêm túc, chúng ta có thể khao khát được học vị tiến sĩ về Thần Học, hoặc trở thành giáo sĩ. Trong đời tôi, gần đây tôi đã qua hai năm học tập và nhận nhiều Chứng Chỉ Hành Chính để tôi có thể trở thành một nhân viên quản trị của trường học

Tất nhiên nếu chúng ta hòa hợp với ý Chúa, thì những khát vọng này thật sự ghi nhận việc chúng ta được mời gọi. Tuy nhiên, nếu những khát vọng này không hòa hợp với ý Chúa, thì rất có thể chúng ta sẽ không được soi sáng để khám phá ra ơn gọi của Chúa trong đời sống chúng ta. Tôi vẫn không biết liệu việc xác nhận của tôi là ý Chúa cho tôi

hay là nếu tôi đã làm chỉ vì kiêu ngạo, để xem liệu tôi có đủ khả năng cho thách thức đó không. Tôi đã giao phó việc này trong tay Chúa. Tôi biết là nếu Chúa muốn tôi làm nhân viên quản trị của trường học, thì Chúa sẽ chỉ cho biết. Nếu không, tôi có thể sẵn sàng chấp nhận việc đó là không được.

Khi con người hành động do những ý tưởng ngẫu nhiên, đó là, khi người ấy lập kế hoạch mà không có nhận thức rõ, người ấy sẽ ngưng tập trung, mà ông Eduardo vẫn gọi là “ra khỏi quỹ đạo”. Đây là điều có lần xảy ra cho Joe bạn tôi. Anh ấy cố gắng thực hiện một dự án chỉ để làm vui lòng người nào đó. Khi dự án được kết thúc anh ấy thấy mình không vui hoặc là vì dự án diễn ra thật tốt đẹp và anh ấy bây giờ buồn rầu vì mọi sự đã xong rồi, hoặc thường xuyên hơn nữa, anh ấy không nhận được nhiều lời cảm ơn về công việc anh đã làm như anh hằng mong đợi. Anh ấy cứ đo lường giá trị riêng của mình bằng sự công nhận của những kẻ khác, thay vì nhận ra anh được yêu thương bởi Thiên Chúa.

Khi con người hành động do những ý tưởng quan trọng đối với họ, nhưng không coi trọng ý Chúa, hậu quả là bóp nghẹt Thần Khí. Tuy nhiên, khi con người được đánh động bởi những tư tưởng quan trọng đối với ý Chúa, sau đó họ biến Chúa Kitô thành hiện thực; họ đang là Kitô hữu đích thực. Khi chiếc kiềng ba chân nội tâm của chúng ta mất thăng bằng, cả bốn vùng có thể bị phủ mây mù và Vùng Trách nhiệm trở thành bó tay không thể thực hiện được, Vùng Được Chú Tâm trở thành không thể đạt được, Vùng Do Chúa Quan Phòng Sắp Đặt trở thành tuyệt vọng, và Vùng Lý Tưởng Hóa trở thành không thể đến.

Toàn bộ quá trình của chức năng của một người lãnh đạo Cursillo bắt đầu với chính mình. Chúng ta trước tiên phải biết chính con người của mình và chúng ta phải đặt để chính mình tại nơi chốn chúng ta cần ở, và chúng ta phải được soi sáng bởi bốn vùng mà trong đó chúng ta đã sống. Chỉ sau đó chúng ta mới có thể trở thành tông đồ và cuối cùng có cái gì để tặng cho bạn chúng ta. Nếu chúng ta ước ao giới thiệu bạn chúng ta cho Chúa Kitô, chúng ta trước tiên phải trở thành sống động, bình thường, và chúng ta càng gần Chúa Kitô càng hay.

Trong sách “*Cấu Trúc Các Tư Tưởng*” Ông Eduardo Bonnín giải thích rằng cách duy nhất bạn và tôi có thể định nghĩa chính chúng ta là Kitô hữu, đó là làm cho Chúa Kitô hiện thực, nghĩa là sống đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Điều quan trọng là sống đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, tốt hơn là làm những việc của Kitô hữu. Làm những việc của Kitô hữu là làm nhân danh Chúa.

Đây không phải là Đạo Chúa mà chúng ta nên tìm kiếm. Kitô giáo mà chúng ta nên tìm kiếm không phải để làm những việc của Kitô hữu, nhưng để LÀ Kitô hữu; được thúc đẩy trong tâm hồn chúng ta là con người phàm nên giống Chúa Kitô càng nhiều hơn. Việc cố gắng nên giống Chúa Kitô giúp chúng ta tiếp tục sống bốn vùng mà chúng ta đã nói tới. Nó cũng giúp chúng ta sống trong ơn sủng một cách liên tục và lúc nào cũng tăng trưởng. Nó giúp soi sáng chúng ta và nhờ vậy có thể đặt để chúng ta vào mối quan hệ với Chúa Kitô, với tha nhân, và với chính chúng ta. Và nó giúp soi sáng chúng ta về cách chúng ta nên suy nghĩ, chúng ta nên muốn gì, và chúng ta nên hành động như thế nào.

Được soi sáng cũng giúp chúng ta xác định nếu bạn chúng ta ở trong tâm trạng thiết yếu, hoặc trong tâm trạng quan trọng, hoặc trong tâm trạng ngẫu nhiên. Do đó, tâm linh và chuẩn mực không còn là cái gì trừu tượng nữa; nó có thật và ở trong chúng ta và chúng ta bây giờ có khả năng giúp bạn chúng ta.

Trước khi tôi biết điều này tôi đã không biết đúng cách để giúp Joe tìm hiểu Chúa rõ hơn. Với kiến thức này, một kiến thức chúng ta phải chia sẻ tại Trường Lãnh Đạo của chúng ta, Tôi có thể thực sự truyền giáo bạn tôi. Vậy một cách chính xác, làm thế nào chúng ta giúp được người bạn này? Nên nhớ, chúng ta đã bàn đến bốn động tác của công việc tông đồ. Chúng ta giúp người kia bằng cách phải biết họ, bằng cách đặt để họ, bằng cách soi sáng họ.

Chúng ta chưa nói về tác động cuối cùng của hoạt động tông đồ. Tác động thứ tư là Đồng Hành hay Thập Tùng.

Đồng hành với những tha nhân này, những người mà các bạn nhận ra bây giờ chúng ta gọi là bạn chúng ta, thì không chỉ quan trọng, mà thiết yếu nữa. Tôi bây giờ có trách nhiệm đồng hành với họ, nhất là sau khi giới thiệu họ cho Chúa Kitô. Và *nếu* những bạn bè này đi tham dự Khóa Cursillo, tôi phải cùng đi với họ trong kinh nghiệm cải đổi hay hoán cải đang tiến hành của họ. Tôi sẽ cùng đi với họ trong Tiền Cursillo, Khóa Cursillo ba ngày, và Hậu Cursillo. Tình bằng hữu không chấm dứt trong ngày cuối Khóa Cursillo; đúng hơn nó được tăng cường nhờ hoán cải. Là con người phạm và bởi vì Thiên Chúa cho chúng ta tự do ý chí, chúng ta có khuynh hướng tin chính chúng ta là những kẻ tạo tình bằng hữu. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ rằng chính Chúa tạo dựng những người này mà chúng ta gọi là bạn bè. Và chính Chúa là Đấng sẽ phát triển tình bằng hữu của chúng ta theo sau tiến trình hoán cải.

Sứ mệnh của chúng ta ở trần gian này là phải dẫn thân vì Chúa và hàng ngày quyết định chia sẻ Tin Mừng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Cách tốt nhất để chia sẻ Tin Mừng tuyệt vời này là nên thực hành tình bằng hữu trong các hoạt động hàng ngày của chúng ta, trong bất cứ thời gian và nơi chốn nào mà trong đó có chúng ta. Chính nhờ tình bằng hữu mà chúng ta có thể chứng minh cho người khác cuộc sống của chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô.

Mục đích cuộc sống của chúng ta phải là *sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực*. Cuộc sống của chúng ta cần phải bám chặt cả ba giai đoạn của chiếc kiềng ba chân của chúng ta, đó là Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo, luôn luôn ghi nhớ rằng điều này phản ảnh ba mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình .

Chúng ta nên cởi mở để giúp đỡ lẫn nhau qua tình bằng hữu để đến được nơi chốn mà mỗi chúng ta phải tới. Chúng ta không ngớt tìm kiếm lòng Chúa thương xót và chữa lành . Trong tâm hồn chúng ta, chúng ta biết Chúa đang ngự ở đó, chờ đợi để đón nhận chúng ta và ôm ấp chúng ta bất kỳ ở trạng thái nào. Chính Thiên Chúa trước tiên đã tìm kiếm chúng ta để chúng ta bắt đầu mối quan hệ thân thiết này với Chúa. Đổi lại chúng ta phải mở lòng trí để tìm kiếm lòng Chúa thương xót và ân sủng của Chúa để có thể trao cho tha nhân món quà ấy mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa qua Con của Người là Chúa Giêsu Kitô; đó là món quà của tình yêu vô điều kiện.

Những chức năng này tôi vừa trình bày là những gì mỗi Cursillista lẽ ra phải cảm nghiệm trong Khóa Cursillo Ba Ngày cuối tuần. Nhưng ông Eduardo biết có nhiều hơn thế nữa.

Ông ấy nói điều đó sau Khóa Cursillo; chúng ta nên cho tân Cursillista một thời gian để họ định vị trở về thực tại của họ. Sau đó, những người lãnh đạo nên gọi họ trở lại và bắt đầu hướng dẫn họ trong cách làm bạn, là bạn, và đưa bạn đến với Chúa. Những người trở lại cho việc hướng dẫn này thường là những kẻ sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực. Chính họ là những người sẽ tham dự Trường Lãnh Đạo của chúng ta. Họ vẫn còn đói khát. Đây là lúc các bạn bắt đầu soi sáng cho họ phần còn lại; Cursillo có một tiêu chuẩn, và một phương thức giúp chúng ta hoạt động.

Các Cursillistas nào mang Tin Mừng Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến cho tha nhân thì có phương pháp hiệu quả nhất để gặp gỡ người khác và phương pháp đó là tình bằng hữu. Chính nhờ tình bằng hữu này mà ân sủng của Chúa và tình yêu của Chúa Giêsu dành cho Giáo Hội giúp chúng ta có thể liên kết với Phúc Âm và đưa ra những quyết định liên tục trong nhiều cuộc gặp gỡ hàng ngày của chúng ta để yêu thương anh chị em chúng ta. Đó là tình bằng hữu giúp chúng ta có thể không chỉ vươn ra chạy đến những người mà chúng ta tìm gặp để thiết lập quan hệ với họ nhưng đến với tất cả mọi người mà Thiên Chúa đã đặt để cho ta liên lạc trong khoảng không gian vương vức của chúng ta. Đó là tình bằng hữu giúp cho chúng ta sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực hầu chúng ta có thể công bố Tin Mừng đến mọi người chúng ta gặp và giúp họ biết và tin rằng Thiên Chúa trong Đức Kitô yêu thương họ!

Trong Khóa Cursillo Ba Ngày cuối tuần con người cảm thấy bồn chồn; một sự bồn chồn có khả năng giải quyết tất cả các vấn đề. Sự bồn chồn này luôn luôn phải có sẵn, sôi nổi và thiết thực. Những ngày đầu tiên sau một Khóa Cursillo là thời gian hứng thú và quan trọng cho tân Cursillista. Trong những ngày đầu tiên này sau khi dự Khóa Cursillo, vẻ hào nhoáng của Sự Thật, mới được khám phá, xô đẩy Cursillista tiến tới trong cuộc hành trình tâm linh của họ với lòng can đảm mới được phát hiện.

Trong Khóa Cursillo Cuối Tuần chúng ta yêu cầu tham dự viên đóng góp lý tưởng, lòng phó thác và tinh thần bác ái. Ba điều đóng góp này không chấm dứt vào ngày thứ ba của Khóa Học, nhưng tiếp diễn với các Cursillistas đi vào Ngày Thứ Tư của họ, mục tiêu thiết yếu là làm cho cuộc sống trở thành Khóa Cursillo tồn tại mãi mãi.

Trong Ngày Thứ Tư của chúng ta, chúng ta phải đóng góp *Lý Tưởng* bằng cách chấp nhận những hoàn cảnh của chúng ta một cách vui vẻ vì đây là phương tiện Thiên Chúa ban cho chúng ta để nên thánh. Chúng ta đóng góp lý tưởng này bằng cách nhìn với cái nhìn mới mẻ đối với cùng những thứ chúng ta vẫn luôn luôn nhìn và chúng ta đóng góp lý tưởng này bằng cách luôn tìm kiếm những khả năng khác hơn cho mình, cho tha nhân, và cho vương quốc của Chúa trên trái đất này.

Chúng ta phải hy sinh *Từ Bỏ Mình* bằng cách không để cho sự quá lo lắng về thành công hay thất bại vượt khỏi tầm kiểm soát, bằng cách chia sẻ cuộc sống của chúng ta trong Chúa Kitô với anh chị em của chúng ta, và bằng cách yêu cầu và đảm trách nhiều trách nhiệm lớn lao hơn. Chẳng hạn, mỗi sáng tôi đọc lời cầu nguyện đơn giản này dựa

trên Sách Kinh của Jabez: “*Ồi, lạy Chúa, xin chúc lành cho con thật sự và mở rộng khu vực hoạt động của con. Xin đặt tay Chúa trên con hầu con có thể giữ mình thoát khỏi mọi sự dữ.*”

Chúng ta phải đóng góp *Tinh Thần Bác Ái* trong các môi trường của chúng ta, cho dù đôi khi họ có thể thiếu thân thiện, và bằng cách lãnh trách nhiệm về những gì người khác có thể không xem thấy rõ ràng. Chúng ta phải là chiếc ‘la bàn’ tinh thần trong môi trường của chúng ta.

Mục đích của tài liệu trong Sách Cấu Trúc Các Tư Tưởng là để giúp mỗi người chúng ta tập trung sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực hầu chúng ta có thể xử sự đúng đắn trước khi chúng ta đi vào thế gian để thay đổi từng người một, từng người bạn một.

Chúng ta phải luôn nhớ bắt đầu với chính mình bằng cách kiểm tra chiếc kiềng ba chân của chúng ta và rời bằng cách sắp đặt vùng trách nhiệm của chúng ta, vùng chúng ta tập trung, vùng chúng ta được quan phòng, và vùng ý tưởng của chúng ta. Chúng ta ngoài ra phải duy trì lý tưởng của chúng ta, hãy từ bỏ mình và duy trì tinh thần bác ái. Đây là vai trò của mỗi người lãnh đạo Cursillo.

Cũng như Giáo Hội Công Giáo không phải chỉ có Giáo Hoàng và các Hồng Y ở Roma mà thôi, thì PT Cursillo cũng thế, không phải chỉ có Nhân Viên Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc và VPĐH/TQ mà thôi. Đúng như chúng ta là Giáo Hội, thì chúng ta cũng là Phong Trào Cursillo! Đây là trách nhiệm chung của chúng ta; trách nhiệm của các bạn, của tôi, và của mỗi Cursillista là phải bảo tồn Đặc Sủng của Cursillo và lai lịch đơn giản của Phong Trào. Ông Eduardo Bonnin truyền lại Phong Trào cho chúng ta với toàn bộ Đặc Sủng của PT Cursillo; vậy thì tùy chúng ta truyền lại PT cho những Cursillistas sẽ đến sau chúng ta.

Kết luận, vai trò của người lãnh đạo Cursillo, vai trò của mỗi chúng ta trong căn phòng này, là giúp các bạn hữu của chúng ta gặp Chúa Kitô. Muốn làm như thế chúng ta trước tiên phải nghiên cứu môi trường của họ. Để biết con người và các hoàn cảnh của họ, trước hết, chúng ta cần xác định tại sao bạn bè chúng ta nghĩ theo cách họ nghĩ, tại sao họ muốn điều họ muốn, và tại sao họ hành động theo cách họ, cho nên chúng ta có thể đặt để họ vào thực tại của cuộc gặp gỡ của họ với Chúa, với chính bản thân họ, và với tha nhân. Điều này sẽ cho họ sống trong trạng thái bình thường của bốn lĩnh vực mà họ hoạt động và do đó, sống cuộc sống trong ơn sủng; có ý thức, được chia sẻ, và luôn luôn tăng trưởng.

Họ sẽ thực sự “*là Kitô hữu đích thực*” đối nghịch với “*làm những việc của Kitô hữu*” bởi vì họ được đánh động bởi ý tưởng quan trọng để đạt đến tình bằng hữu với Chúa Kitô. với chính mình, và với tha nhân.

Khi chúng ta bắt đầu hiểu và thực sự sống tinh thần và tiêu chuẩn và phương pháp Cursillo, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy làm cách nào chúng ta có thể Tìm Hiểu, Đặt Đẻ, Soi Sáng, và Tháp Tùng bạn của chúng ta sao cho cụm từ đơn giản này “*Làm bạn, là bạn, và mang bạn đến cùng Chúa*” có thể được thực thi trong cuộc sống hằng ngày của

chúng ta, và làm như thế tức là làm cách nào chúng ta có thể “là” Chúa Kitô đối với tha nhân.

Các anh chị em thân mến, tôi biết rằng mỗi người chúng ta trong phòng này đều dành tình yêu cho Chúa Kitô của chúng ta và tình yêu dành cho Phong Trào của chúng ta. Tôi khẩn khoản xin các bạn sử dụng tình yêu này để mang PT Cursillo ở địa phương của các bạn ra xa nơi đang sống bây giờ và giúp PT sử dụng hết tiềm năng của nó thật đầy đủ. Bạn và tôi có thể thực hiện được điều này bằng cách tiếp tục học hỏi nghiên cứu Đặc Sủng của PT chúng ta, bằng cách cởi mở để hiểu biết những thành công và thất bại của chúng ta, và bằng cách cầu nguyện để được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Linh.

Xin vui lòng chuyển lại những lời nhắn mà các bạn đã nghe tại Đại Hội Cursillo này đến các Trường Lãnh Đạo, và VPĐH/GP và Ultreyas của các bạn. Tôi thực sự tin rằng sau hơn nửa thế kỷ, Cursillo vẫn chưa đạt gần hết tiềm năng của nó. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng chúng ta trong phòng này, phối hợp với ý Thiên Chúa, có thẩm quyền đưa PT tận dụng trọn vẹn tiềm năng đầy đủ của mình. Xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta trong cuộc hành trình tuyệt vời này!

De Colores!